

คำนำ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการสอบจัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรวิชาพื้นฐาน เพื่อให้ผู้บริหารหลักสูตรสามารถจัดนักศึกษาเข้าเรียนตามระดับความรู้ความสามารถก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียนมาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2516 และได้ทรงเริ่มดำเนินการจัดสร้าง “แบบทดสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส” ขึ้นใน พ.ศ. 2519 เป็นชุดแรก

หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสของระดับมัธยมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ใน พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดสร้างแบบทดสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสขึ้นใหม่เป็นชุดที่ 2 เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาอีก มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย ทัศนศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จึงเริ่มจัดตั้งโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างแบบทดสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส” ตั้งแต่ พ.ศ. 2538” จุดมุ่งหมายของโครงการวิจัยนี้ก็คือการสร้างแบบทดสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส อีกชุดหนึ่ง เป็นชุดที่ 3

คณะผู้วิจัยคือคณาจารย์ของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการสร้างข้อทดสอบแบบต่าง ๆ มาแล้วทั้งสิ้น ได้ร่วมกันอุทิศเวลาและความสามารถในการดำเนินการตามโครงการวิจัย โดยใช้เวลาดังตั้ง ตุลาคม 2538 ถึง ตุลาคม 2541 ดำเนินการทดลองใช้ในวงกว้างและคัดเลือกข้อสอบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้แบบทดสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่มีคุณค่าและใช้ได้ผลตามวัตถุประสงค์

ในการดำเนินการตามโครงการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวนมาก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดก็ได้ให้ความอนุเคราะห์เมื่อคณะผู้วิจัยนำแบบทดสอบตามโครงการวิจัยฯ ไปทดลอง คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำอีกหลายประการจากบุคคลอีกหลายฝ่ายที่ไม่อาจกล่าวนามได้ครบถ้วน งานวิจัยจึงสำเร็จลงด้วยดี

วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อิตา บุญธรรม และคณะ

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตุลาคม 2541